

(สำเนาฉบับ)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเพชรบูรณ์
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เพื่อปฏิบัติราชการที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเพชรบูรณ์ นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ดังบัญชีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้สอบคัดเลือกได้ทราบว่าบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลเมื่อครบกำหนด ๒ ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อเป็นต้นไป หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้ขึ้นด้วยคือ

- ผู้ขึ้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่สอบได้
- ผู้ขึ้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด
- ผู้ขึ้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวัน เวลาที่ส่วนราชการกำหนด
- หากปรากฏภายหลังว่าผู้ผ่านการเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะ

สำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครหรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร ถึงแม้ว่าผู้ขึ้นจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร ก็จะไม่สิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร

อนึ่ง ให้ผู้มีรายชื่อตามลำดับที่ที่ระบุไว้ในหมายเหตุ ไปรายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ชิต ปาคำมา

(นายชิต ปาคำมา)

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเพชรบูรณ์

ประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเพชรบูรณ์

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการเลือกตั้ง

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์
แนบท้ายประกาศสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์
ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ	นามสกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๗	นางสาวกันยารัตน์	จักคาม	ให้ผู้ผ่านการเลือกสรร ลำดับที่ ๑ นำไปรับรองแพทย์ ไปรายงานตัวเพื่อ ปฏิบัติงานในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ณ สำนักงานคุม ประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์
๒	๐๑๙	นายอำนาจ	แย้มพจนา	
๓	๐๒๕	นางพรประภา	คำหมู่	
๔	๐๐๘	นางสาวอรรณณ	ปัญญาดี	
๕	๐๒๓	นางสาวมินตรา	จันทร์ทิพย์	
๖	๐๑๓	นางสาวบุญสม	กลิ่นรีน	
๗	๐๑๖	นางสาววันวิสา	เวียนไผ่	
๘	๐๒๗	นางสาวธนภรณ์	จันทร์โท	
๙	๐๐๖	นางเบญจพร	ป้อสิงห์	
๑๐	๐๐๓	นางนิธิมา	จรตะผา	
๑๑	๐๑๐	นางสาวชุตินา	มูลน้ำอ่าง	
๑๒	๐๒๔	นางสาวรัตติกรณ์	น้อยลา	
๑๓	๐๐๔	นางสาวสุพรรณษา	บุญคุ้ม	